
บันทึกข้อความ 

เรียน    คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

หลักสูตร 
อัตราค่าวัสดุปฏิบัติการ 

(เดิม) 
อัตราค่าวัสดุปฏิบัติการ 

(ปรับลด 20%) 
หลักสูตรระดบัปริญญาโท (ภาคปกติ) 225 180 
หลักสูตรระดบัปริญญาโท (ภาคสมทบ) 375 300 
หลักสูตรระดบัปริญญาเอก (ภาคปกต)ิ 375 300 
 

ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ การขอปรับอัตราค่าวัสดุในการจัดการศึกษา
รายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามอัตราเดิม โดยหลักสูตรสามารถด าเนินการเบิกค่าวัสดุ
ปฏิบัติการในการจัดการศึกษารายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2567 ซึ่งพิจารณาตามวัตถุประสงค์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเป็นหลัก  และใช้การเบิกจ่ ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง จึงขอให้ด าเนินการน าเข้าเพื่อแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานคณะ
ศึกษาศาสตร์ในคราวประชุมอีกครั้ง 

  จึงเรียนมา/… 

  ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ในคราว
ประชุม ครั้งที่  7/2567 เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1          
คณะศึกษาศาสตร์  ดังรายละเอียดทราบแล้วนั้น 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะฯ 
วาระที่ 5.4 การปรับอัตราค่าวัสดุปฏิบัติการในการจัดการศึกษารายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มีการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมี
การเปิดรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรือรายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรอทื ดลองในแตล่ะ
ภาคการศึกษา ตามแผนการศึกษาแต่ละหลักสูตรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน นั้น เนื่องด้วย
ในปี 2563 ไดม้ีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้มีการปรับเปลี่ยนรปูแบบการจัดการ
เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์หรือการเรียนการสอนทางไกลรูปแบบอื่น ๆ จึงได้มีการปรับลดอัตรา 
20% ส าหรับค่าวัสดุปฏิบัติการในการจัดการศึกษารายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ตาม
สถานการณ์ที่เกิดข้ึน ซึ่งปัจจุบันนีไ้ม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว  
  การพิจารณาขอปรับอัตราค่าวัสดุปฏิบัติการในการจัดการศึกษารายวิชาในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ส่วนงาน  ฝ่ายวิจยั บณัฑิตศึกษาและประกันคุณภาพ  โทร 1606 
26 ท ่ี  มอ 202.1.10/67-พิเศษ                        วันท่ี  กรกฎาคม  2567 

เรื่อง   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะฯ ครั้งที่ 7/2567 



              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อ จะขอบคุณยิ่ง   

 

      
(นางสาวทิตยา ศรสีุวรรณ) 

นักวิชาการอุดมศึกษา 
ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

 

  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัฮดี แวดราแม) 

รองคณบดฝี่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพ  
                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

Mobile User


